



TỪ NHẬT PHƯƠNG

FRONT-END, BACK-END DEVELOPER

Số điện thoại: 0378630804
Email: tunhatphuong2002.work@gmail.com
Website: <https://portfolio-fsn.vercel.app>
Địa chỉ: Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Tôi tự học và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động và website xoay quanh Node.js và React. Mặc dù tôi có ít kinh nghiệm làm việc thực tế, nhưng tôi đã tự mình xây dựng và hoàn thiện nhiều dự án trong lĩnh vực này. Mục tiêu của tôi trong tương lai gần là trở thành một Fullstack Developer, để có khả năng tạo ra các sản phẩm chất lượng và đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

KỸ NĂNG

Các ngôn ngữ lập trình	Javascript, Typescript, C#
Framework/ Nền Tảng/ Thư Viện	React, Node.js, ASP.NET, Express
Cơ sở dữ liệu	MongoDB, MS SQL Server
Khác	Có kiến thức về quản lý mã nguồn GitHub và Azure Devops, kiến thức về Google Maps Platform và có kinh nghiệm làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

06/2023 - 11/2023	Dự án Health Safety Security and Environment (Website) Mô tả: Health Safety Security and Environment là dự án riêng tư của MSA Consulting and Technical Service JSC về các báo cáo quan sát an toàn về đăng kiểm xe. Vai trò: Front-end Developer Công việc cụ thể: Xây dựng các giao diện người dùng và các chức năng như (quản lý người dùng, đăng nhập, đăng xuất, trang chủ,...) viết bằng Typescript trên ReactJs theo các yêu cầu đã được thiết kế sẵn từ người hướng dẫn.
02/2023 - 07/2023	Dự án DongNaiTravel - Ứng dụng khám phá du lịch Đồng Nai tích hợp trợ lý ảo (Mobile) Github: https://github.com/FromSunNews/DongNaiTravelApp Mô tả: DongNaiTravel là dự án nhóm tham gia cuộc thi STKHKT tỉnh Đồng Nai và, đồng thời cũng là đồ án tốt nghiệp năm 2024 sử dụng các công nghệ React Native, NodeJs, Express, MongoDB, Socket.IO, Google Maps Platform. Vai trò: Front-end, Back-end Developer Công việc cụ thể: <ul style="list-style-type: none">Xây dựng giao diện người dùng (Authentication Screen, Map Screen, ChatBot Screen,...).

- Xây dựng luồng hoạt động cho hệ thống trên Front-end và Back-end.
- Viết các API và kết nối với Front-end và MongoDB.
- Tích hợp các dịch vụ bên ngoài như ChatGPT, Google Maps Platform và Dialogflow vào dự án.
- Hỗ trợ và lên nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

5/2023 - 6/2023

Dự án DongNaitinerary - Ứng dụng công nghệ AI vào việc tạo lịch trình du lịch (Website)

Github: <https://github.com/NekoCyan/DNTU-Research-Conference-2023>

Mô tả: DongNaitinerary là dự án nhóm, chúng tôi xây dựng một ứng dụng web để người dùng có thể tạo lịch trình du lịch trên nền tảng ChatGPT và LangChain

Vai trò: Backend Developer

Công việc cụ thể:

- Viết các API và kết nối với Front-end và MongoDB.
- Xây dựng trang đăng nhập, đăng ký

9/2022 - 12/2022

Dự án Trello (Website)

Github: <https://github.com/FromSunNews/trello>

Mô tả: Trello là dự án cá nhân được làm dựa trên website quản lý công việc Trello được xây dựng bằng MERN.

Vai trò: Front-end, Back-end Developer

Công việc cụ thể: Tất cả các công việc

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

2023	Giải ba Cuộc thi tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023
2023	Giải khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2023.
2023	Giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật lần VII - Khối Sinh viên trường Đại học công nghệ Đồng Nai.
2023	Giải ba Hội nghị khoa học Sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2023.
2022	Giải nhất cuộc thi Olympic tin học sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 2022.

HỌC VẤN

2020 - Hiện tại	Trường Đại học công nghệ Đồng Nai Ngành Công nghệ thông tin GPA 3.47/4
-----------------	---